

**THÀNH PHẦN CẤU TẠO:**

Trong 1 viên nang mềm chứa: Glutathione 500mg.

Phụ liệu: Glycerin thực vật, Nước tinh khiết, cellulose thực vật

CÔNG DỤNG: Hỗ trợ chống oxy hóa.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG: Người trưởng thành.

CÁCH DÙNG: Ngày uống 1 lần, mỗi lần 1-2 viên hoặc theo hướng dẫn của chuyên gia y tế

Chú ý: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Cảnh báo: Không sử dụng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm

BẢO QUẢN: Bảo quản nơi khô ráo thoáng mát, nhiệt độ dưới 25 độ C.

CHẤT LIỆU BAO BÌ - QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Sản phẩm được đóng trong lọ nhựa PET đạt tiêu chuẩn về sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp/Lọ 30 viên. Khối lượng viên: 630mg ± 10%

THỜI HẠN SỬ DỤNG: 03 năm kể từ ngày sản xuất. Lô sản xuất và hạn sử dụng được in trên bao bì sản phẩm.

SỐ ĐKSP: 9887/2019/ĐKSP

XUẤT XỨ VÀ THƯƠNG NHÃN CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA

Xuất xứ: Mỹ (USA) - Công ty sản xuất: BIOMED BALANCE

Địa chỉ: 704 W Meeker St, Kent WA 98032 USA (Mỹ)

Thương nhân nhập khẩu, phân phối và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ CÔNG NGHỆ Y TẾ ANPHARCO

Địa chỉ: Số 43 ngõ 1043 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 0914892997 * E-mail: thuygiaypheap@gmail.com.

CƠ CHẾ TÁC DỤNG

Glutathione 500mg.

Nói tới Glutathione, nhiều người mới chỉ biết tới công dụng làm đẹp da của dưỡng chất này, nhưng thực chất Glutathione còn nhiều tác dụng tuyệt vời, nếu tìm hiểu cụ thể, sẽ khiến không ít người "phải lòng" ngay lập tức.

Glutathione là một tripeptide nội sinh (được xem như kho dự trữ các chất chống oxy hóa) có mặt trong tất cả các tế bào động vật, được tổng hợp từ tế bào bằng 3 amin gồm cysteine, glutamic và glycine, chúng được tạo ra trong gan và sau đó phân bố khắp cơ thể.

GLUTATHIONE CHỐNG LÃO HÓA HOÀN HẢO

Tác dụng đầu tiên của Glutathione phải kể tới là nó được xem như một chiến binh bảo vệ các tế bào. Nó có thể giúp trì hoãn những dấu hiệu lão hóa bằng cách chống lại thiệt hại bức xạ có thể xảy ra ở da, võng mạc, giác mạc...

Khi được bổ sung dạng uống, Glutathione còn hỗ trợ các chức năng của Coenzyme Q10 (CoQ10), Alpha lipoic acid, Vitamin C và Vitamin E làm chậm quá trình lão hóa và có thể giúp ngăn ngừa bệnh tật nghiêm trọng.

GLUTATHIONE GIÚP ĐÀO THẢI ĐỘC TÓ RA KHỎI CƠ THỂ

Việc các gốc tự do có hại và chất độc đến từ thực phẩm mà chúng ta ăn hằng ngày, ô nhiễm trong không khí và vô số mối nguy hại khác, nếu không có bị loại bỏ, quá trình lão hóa sẽ tăng tốc độ và cơ thể sẽ dễ bị tổn thương hơn đối với một số bệnh xuất hiện.

Trong khi đó, Glutathione là công cụ chính cho cơ thể của bạn để giúp bài tiết các chất độc, các gốc tự do và các kim loại nặng ra khỏi cơ thể. Nói cách khác Glutathione có thể giúp bạn giải độc cơ thể và hoạt động như một lá chắn bảo vệ.

GLUTATHIONE GIÚP TÁI SINH NĂNG LƯỢNG, GIẢM STRESS

Chúng ta có thể giúp giảm bớt những ảnh hưởng của stress bằng cách bổ sung Glutathione từ chế độ ăn uống. Glutathione giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ của bạn tốt hơn vào ban đêm. Khi có giấc ngủ tốt, bạn có thể cảm thấy tràn đầy sinh lực hơn và tăng năng suất lao động của mình vào hôm sau.

Đồng thời, khi duy trì một mức độ cao Glutathione, sẽ giúp cơ thể bạn phục hồi từ các hoạt động mất nhiều sức lực như luyện tập chuyên nghiệp thể thao, lao động tay chân nặng nhọc.... nhờ tác dụng giảm khó chịu nơi cơ bắp của Glutathione.

GLUTATHIONE TĂNG CƯỜNG HỆ MIỄN DỊCH

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, khi bạn bị bệnh, có liên quan chặt chẽ tới việc mức độ Glutathione chúng ta bị sụt giảm, điều này nhìn thấy rõ nhất ở những bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh tim mạch và ung thư, chứ không chỉ ở những bệnh ít nghiêm trọng như bệnh cúm, ho hoặc các bệnh thông thường khác dẫn đến giảm nồng độ Glutathione.

Khi duy trì mức độ cao của Glutathione trong cơ thể, chúng ta sẽ giảm được tác hại của virus và vi khuẩn, thậm chí có nghiên cứu cho rằng Glutathione có thể giúp ngăn ngừa các bệnh liên quan đến tuổi như Alzheimer. Nguyên nhân khiến lượng Glutathione sụt giảm là do chúng luôn được duy trì ở mức thấp trong cơ thể, nên khi bị các vi khuẩn, virus tấn công, lượng Glutathione được huy động để bảo vệ cơ thể không đủ, và bị đào thải ra khỏi cơ thể chúng ta từ những nhiễm trùng gặp phải.

GLUTATHIONE CẢI THIỆN SỨC KHỎE DA VÀ ĐIỆN MẠO CỦA MỌI NGƯỜI

Đây được xem là một trong những tác dụng được biết tới nhiều nhất của Glutathione, nó được sử dụng rộng rãi để giúp chống lại các dấu hiệu lão hóa như các loại kem bôi trực tiếp trên da, sản phẩm dạng viên uống làm trắng da toàn thân có chứa Glutathione.

Làn da của chúng ta là bộ phận tiếp xúc nhiều nhất với các vi khuẩn hay môi trường ô nhiễm bên ngoài, bởi vậy là nơi đầu tiên chống lại nhiễm trùng và bệnh tật, đó là lý do tại sao da cần lượng lớn Glutathione để giúp chống oxy hóa. Ngay cả khi sức khỏe của chúng ta bị tổn thương thì làn da cũng là nơi chịu tác động sớm nhất, chính vì thế gốc tự do và ôxy hoá là những mối đe dọa lớn nhất đối với sự trẻ trung và làn da khỏe mạnh.

Glutathione làm trắng da toàn thân thông qua cơ chế, giúp da tăng cường tạo ra sắc tố melanin sáng và ngăn chặn tạo ra hắc tố melanin (melanin đen), bằng cách can thiệp vào quá trình chuyển hóa và ngăn ngừa hoạt động của enzyme tyrosinase, giúp làm đảo ngược tiến trình tổng hợp sắc tố melanin sáng thay vì tổng hợp các sắc tố melanin tối, kết quả là da dần trắng sáng và đều màu hơn.